

KẾ HOẠCH
tiếp dân của Bí thư Huyện ủy năm 2021

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “*về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân*”; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tiếp dân của Bí thư Huyện ủy, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Thực hiện đúng quy định của Đảng về người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Việc tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lắng nghe, đối thoại trực tiếp với dân về những khiếu nại, phản ánh; qua đó, nếu thấy việc khiếu nại, phản ánh có cơ sở sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, giải thích, hướng dẫn cho dân nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của dân khi khiếu nại và chấm dứt khiếu nại nếu vụ việc đã được giải quyết đúng quy định của Đảng, Nhà nước và hợp lý, hợp tình, nhằm từng bước kéo giảm và hạn chế tình trạng khiếu nại kéo dài, đông người, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

II. VỤ VIỆC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Vụ việc:

Thông qua việc đăng ký của người dân; kết quả xử lý các đơn, thư khiếu nại của dân, chọn vụ việc phù hợp để Bí thư Huyện ủy tiếp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất.

Lựa chọn những vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài, vụ việc có tính chất bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc đã được người đứng đầu cấp ủy xã, thị trấn hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các vụ việc đã được cấp huyện giải quyết hết thẩm quyền nhưng vẫn còn khiếu nại...

2. Thời gian:

Tiếp định kỳ: Vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư hàng tháng (*đính kèm lịch tiếp dân*); trường hợp có thay đổi sẽ thông báo (*hàng tháng sẽ có giấy mời cụ thể*).

Tiếp đột xuất: Tùy tình hình thực tế sẽ bố trí thời gian cho phù hợp.

Thời gian tiếp: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

3. Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Châu Thành (*trong khu hành chính Ủy ban nhân dân huyện, nhóm 2, thị trấn Châu thành, huyện Châu Thành*) hoặc bố trí nơi khác khi cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện phối hợp với Văn phòng cấp ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, phòng, ban, ngành huyện và xã, thị trấn có liên quan chọn 02 hoặc 03 vụ việc, xây dựng báo cáo cụ thể vụ việc (*nội dung, kết quả giải quyết, đề xuất hướng giải quyết và dự kiến tình hướng tại buổi tiếp*) báo cáo Bí thư Huyện ủy để chuẩn bị tốt cho buổi tiếp dân. Hoàn thành báo cáo, gửi Bí thư Huyện ủy trước 01 tuần khi tổ chức đối thoại để Bí thư Huyện ủy chọn vụ việc phù hợp.

Ban Tiếp công dân huyện chuẩn bị địa điểm, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ tốt cho buổi tiếp dân; thực hiện ghi biên bản tại buổi tiếp dân và lưu trữ đầy đủ các nội dung liên quan; đồng thời, mở sổ theo dõi tiếp dân của Bí thư Huyện ủy.

Văn phòng cấp ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện dự kiến thành phần tham dự (*báo cáo xin ý kiến Bí thư Huyện ủy*), phát hành giấy mời người dân và các ban, ngành, xã, thị trấn có liên quan cùng tham dự buổi tiếp dân (*nếu cần thiết mời thêm ngành chức năng tỉnh tham gia*).

Công an huyện nắm tình hình và xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự khu vực tổ chức tiếp dân.

Sau buổi tiếp, Văn phòng cấp ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp kết quả, ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Bí thư Huyện ủy để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy,
- Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Lưu VP cấp ủy và HĐND - UBND huyện.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nguyễn Trọng Nhân

LỊCH TIẾP DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số -KH/HU, ngày 26/01/2021
của Ban Thường vụ Huyện ủy)

Ngày, tháng, năm	Người tiếp	Ghi chú
28/01/2021	Bí thư Huyện ủy	
25/02/2021	Bí thư Huyện ủy	
25/3/2021	Bí thư Huyện ủy	
29/4/2021	Bí thư Huyện ủy	
27/5/2021	Bí thư Huyện ủy	
24/6/2021	Bí thư Huyện ủy	
29/7/2021	Bí thư Huyện ủy	
26/8/2021	Bí thư Huyện ủy	
30/9/2021	Bí thư Huyện ủy	
28/10/2021	Bí thư Huyện ủy	
25/11/2021	Bí thư Huyện ủy	
30/12/2021	Bí thư Huyện ủy	